

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN

**BÀI DỰ THI**

**VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT  
VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC  
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2023**

**Thông tin tác giả:**

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Vân  
Năm sinh: 1993  
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

**Thông tin nhân vật:**

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Ninh  
Giáo viên: Khối 1  
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

## **Cô giáo năng động, tâm huyết và sáng tạo**

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta sẽ là một vườn hoa đẹp”. Đặc biệt, đối với nghề giáo Bác đã dạy: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác Hồ kính yêu, giáo viên Trường Tiểu học Đặng Trần Côn đều phấn đấu, không ngừng tu dưỡng hoàn thiện bản thân với cùng một suy nghĩ: Tất cả vì học sinh thân yêu!

*“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,*

*Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”*

Làm cô giáo dạy ở Tiểu học tức là thay mẹ dạy trẻ, muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Dạy các em cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy các em tốt thì sau này các em thành người tốt. Hay nói cách khác muốn xây dựng được một công trình vững chắc thì phải có được nền móng thật vững chắc. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhiều năm học qua, thầy và trò trường Tiểu học Đặng Trần Côn luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều thầy, cô giáo phấn đấu trở thành những tấm gương sáng cho học sinh noi theo; trong đó, nổi bật là cô giáo Nguyễn Thị Hải Ninh – giáo viên chủ nhiệm lớp 1A6.



*Chân dung cô giáo Nguyễn Thị Hải Ninh*

Năm 1995, cô Hải Ninh tốt nghiệp Sư phạm Tiểu học. Đến năm 1998, cô chuyển công tác về trường tiểu học Đặng Trần Côn. Gần 30 năm đứng trên bục giảng, cô luôn được học sinh và phụ huynh tin yêu. Với ý thức tự học và tự rèn luyện không ngừng, cô Ninh đã đạt được những thành tích dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở và cấp Quận, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở. Cô giáo Hải Ninh luôn là tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp của trường noi theo.

Trong cuộc sống, cô Ninh luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, có mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với mọi người xung quanh. Với đức tính ham học hỏi, không ngại khó, cô giáo Hải Ninh không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân. Cô không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học truyền dạy cho học trò những kiến thức văn hoá trên bục giảng cũng như vốn kiến thức sống sau này. Những giờ học thú vị trên lớp hay qua những tiết hoạt động trải nghiệm, cô Ninh luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò là những người con của mình. Học sinh hiểu bài, luôn chăm chỉ học tập là một trong những nguồn động viên lớn khích lệ cô phải phấn đấu hơn nữa để đáp lại niềm tin yêu của đồng nghiệp và sự kính trọng của học trò.



*Cô Ninh và các con học sinh trong tiết Hoạt động trải nghiệm: Vui Trung Thu*

Từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhưng ở nhiệm vụ nào cô cũng luôn hoàn thành tốt bằng cả cái tâm và lòng nhiệt huyết. Cô Hải Ninh đã không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo các loại tài liệu, sách báo để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ của mình của mình. Đặc biệt, cô đã lòng ghép giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, để giúp các em học sinh hình thành được nhiều nhân cách tốt cho cuộc sống hiện tại và tương lai sau này. Xuất phát từ cái tâm, cô Ninh cũng luôn trăn trở, lo lắng, tìm biện pháp nâng cao chất lượng cho học sinh, đặc biệt là những học sinh còn yếu, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong giờ học, cô giáo luôn để ý sát sao để các em này hiểu bài, hoàn thành bài học. Trong công tác chủ nhiệm, cô giáo luôn phối hợp với phụ huynh để rèn đạo đức, nề nếp cho học sinh; sẵn sàng chia sẻ với học sinh như người mẹ đích thực. Bằng tình yêu nghề, yêu trò, cô luôn muốn mang đến niềm vui cho học sinh.



*Cô Hải Ninh trong buổi Chào đón các con học sinh lớp 1*

Ngoài công việc chuyên môn, cô Hải Ninh còn tích cực tham gia công tác Công Đoàn. Không chỉ giỏi việc trường, tích cực tham gia công tác xã hội, cô giáo Nguyễn Thị Hải Ninh là một người con dâu hiếu thảo, người vợ hiền, người



mẹ mẫu mực trong gia đình đảm đang, chu toàn mọi công việc. Gia đình cô sống thuận hòa, hạnh phúc và được mọi người yêu quý, kính trọng. Dù vậy, cô giáo Hải Ninh vẫn đóng góp cho sự nghiệp trồng người biết bao nhiêu lớp học sinh chăm ngoan, học giỏi.



*Cô giáo Hải Ninh (đứng thứ 5 từ trái sang) âm áp bên đồng nghiệp cùng tổ*

Quả thực, là một người giáo viên Tiểu học hiện nay, với bao lo toan đời thường, bao áp lực trong công tác, tôi cảm thấy vui hơn, âm áp hơn khi được sống và làm việc bên cạnh những người đồng nghiệp đầy nhiệt huyết, thân thiện như cô Hải Ninh. Với bản thân tôi, cô giáo Nguyễn Thị Hải Ninh luôn là tấm gương sáng cho đồng nghiệp chúng tôi học hỏi, sáng mãi tấm gương người giáo tâm huyết, sáng tạo và thân thiện. Tấm gương cô giáo cần nhân rộng trong vườn hoa đẹp trong ngành giáo dục để chúng ta mãi tự hào với nghề cao quý của mình.

**BAN GIÁM HIỆU**

**NGƯỜI VIẾT**

*Nguyễn Thị Thùy Vân*

